

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ แผนบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ แผนงบประมาณ และตัวชี้วัดปี ๒๕๖๖	<p>๑. อนุมัติแผนบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ และแผนงบประมาณปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ งบยุทธศาสตร์ ๘ แผนงาน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๓๔.๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๔.๐ ของงบประมาณรายจ่าย) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณของ โครงการภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป โดยให้ย้ายโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากเดิมแผนงาน ๖ พัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเป็นแผนงาน ๘ พัฒนากลุ่มงานกลางตามวาระขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และให้แบ่งสัดส่วนการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำหรับกิจกรรมรับฟังและประเมินความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายการในทุกช่องทาง (Platform) ของไทยพีบีเอส ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในส่วนนี้ โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ (Social Listening Tools) ในกิจกรรมรับฟังและประเมินความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายการในทุกช่องทาง (Platform) ของไทยพีบีเอส ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณและเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในส่วนนี้ให้ใช้สำหรับกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่</p> <p>๑.๒ งบบุคลากรและกลไกสนับสนุนและบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งบบุคลากร กลไกสนับสนุนและบริหารทั่วไป (งานเทคโนโลยี งานบริหารทั่วไป และงานบริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก) และงบผูกพัน พร้อมมอบ</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>อำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวก ส.ส.ท. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนในวงเงินตามที่อนุมัติ</p> <p>๒. อำนาจการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๖</p> <p>๒.๑ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน ทั้งเพิ่มหรือลด ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๒.๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการภายในแผนงาน และงบบุคลากร กลไกสนับสนุนและบริหารทั่วไป ให้เป็นไปโดยไม่ขัดกับระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีงบประมาณไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ</li> <li>- กรณีงบประมาณเกิน ๒๐ ล้านบาท เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ</li> </ul> <p>๓. อนุมัติร่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร ปี ๒๕๖๖</p> <p>๔. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทดแทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ลาออก</p>	<p>๑. รับทราบการพ้นจากสมาชิกภาพ (ลาออก) ของนายจักร์กฤษณ์ ติเรกคุณาภรณ์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๒. อนุมัติแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นางสาวพรพรรณ วรชัยพิทักษ์ เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แทนนายจักร์กฤษณ์ ติเรกคุณาภรณ์ โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกผู้ซึ่งตนแทน</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามข้อ ๒. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>
<p>๓.๓ ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ตามหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา</p>	<p>ให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b></p>	
<p>๔.๑ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>รับทราบ</p>